

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
สมัยประชุมวิสามัญสมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
วันที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

.....

รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาดที่เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายชัชวาล อินทะจร	ประธานสภา อบต.บ้านหาด	ชัชวาล อินทะจร
๒	นายสนิท สวัสดิ์	รองประธานสภา อบต. บ้านหาด	สนิท สวัสดิ์
๓	นายเกษม พ่วงจारी	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑	เกษม พ่วงจारी
๔	นายลำยอง เรืองอร่าม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	ลำยอง เรืองอร่าม
๕	นายศิริโรจน์ บุญมั่น	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	ศิริโรจน์ บุญมั่น
๖	นางสาวเอมวาลี พหุพันธ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	เอมวาลี พหุพันธ์
๗	นายสุชาติ ดีประเสริฐ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	สุชาติ ดีประเสริฐ
๘	นายฉลวย จงเจริญ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	ฉลวย จงเจริญ
๙	นายจเร เกตุกรรม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	จเร เกตุกรรม
๑๐	นายทอง ศิรินันท์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	ทอง ศิรินันท์
๑๑	นายไพฑูรย์ ตรีรัตน์สถิต	เลขานุการสภา อบต.	ไพฑูรย์ ตรีรัตน์สถิต

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายผ่าน เอมดี	นายก อบต.บ้านหาด	ผ่าน เอมดี
๒	นายวิเชียร เรียบร้อย	รองนายก อบต.บ้านหาด	วิเชียร เรียบร้อย
๓.	ด.ต.ประเสริฐ ลำพู	รองนายก อบต.บ้านหาด	ด.ต.ประเสริฐ ลำพู
๔	นายเชื่อน เกตุกรรม	เลขานุการนายก อบต.	เชื่อน เกตุกรรม
๕	นางธัญญธร สมพงษ์	ผอ.กองคลัง	ธัญญธร สมพงษ์
๖	นางสาวไพรินทร์ วัตถุประสงค์	หัวหน้าสำนักปลัด	ไพรินทร์ วัตถุประสงค์
๗	นางสาวศิริพร เอมดี	นักวิชาการศึกษา	ศิริพร เอมดี
๘	นายพีระพงษ์ สีสว่าง	ผอ.กองช่าง	พีระพงษ์ สีสว่าง

ประธานสภา – ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาดได้ขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายอำเภอได้อนุญาตและประกาศเรียกประชุม ตามประกาศวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลงชื่อและเข้าประชุมจำนวน ๑๐ ท่าน จึงขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ

๑.๑ การดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาและผู้บริหารหลังหมดวาระวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตามประกาศของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ

ประธานสภา ฯ - ตามที่นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาดได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา การดำรงตำแหน่งต่อไปตามประกาศและคำสั่งของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งรายละเอียดขอให้เลขาธิการสภา ฯ ชี้แจงต่อที่ประชุม

เลขาธิการสภา ฯ - ตามที่นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาดได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ได้รายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเพชรบุรีทราบ เพื่อจัดการเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีหนังสือแจ้งให้ชะลอการเลือกตั้งไปจนกว่าจะมีการประกาศให้มีการเลือกตั้ง แต่การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและสมาชิกสภายังดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายต่อไปตามคำสั่งของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยได้รับสิทธิประโยชน์ค่าตอบแทนเช่นเดิม ซึ่งระยะเวลาไม่สามารถกำหนดและแจ้งให้ทราบได้ ในส่วนของบัตรประจำประจำตัว ถือว่าได้หมดอายุตามวาระการดำรงตำแหน่งเดิมวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒ จึงขอให้แจ้งให้สมาชิกยื่นขอมีบัตรประจำตัวใหม่ต่อ นายอำเภอบ้านลาดพร้อมรูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว ซึ่งจะดำเนินการรวบรวมเสนอนายอำเภอให้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙

ที่ประชุมสภา ฯ - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภา ฯ - การรับรองรายงานการประชุมสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จะมีสมาชิกสภาท่านใดแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้รับแล้วหรือไม่

ฉวย จงเจริญ - ขอให้แก่นามสกุลของผมซึ่งพิมพ์ผิดในหน้าที่ ๕

ที่ประชุมสภา ฯ - ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมเพิ่มเติม

ประธานสภา - ขอมติที่ประชุมสภารับรองรายงานการประชุมโดยการยกมือ

มติที่ประชุมสภา ฯ - ที่ประชุมสภามีมติรับรองรายงานการประชุมสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม

ประธานสภา ฯ - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอใหม่

๑.๑ ขอความเห็นชอบปรับปรุงแผนพัฒนา โครงการปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตาม แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ -๒๕๖๑)

ประธานสภา ฯ - ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาดได้ขอให้สภาพิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขโครงการตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙- ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๒ (๓) ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงต่อที่ประชุม

นายก อบต. - เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาดได้ มีแผนงานที่จะขยายเขตจ่ายน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ให้แก่ประชาชนจำนวน ๔๕ ครัวเรือน ให้แก่ครัวเรือนหมู่ที่ ๑,๒ และหมู่ที่ ๔ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาดจะดำเนินการเองตามรูปแบบของการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ นั้น

แต่ด้วยมีการแก้ไขรายละเอียดประกอบแบบ เนื่องจากมีการกำหนดไว้ในแบบเดิมมีการขยายเขตประปา ฯ ในหมู่ที่ ๓ ซึ่งข้อเท็จจริงแล้วไม่มีการขยายเขตจ่ายน้ำ ประกอบกับรูปแบบและประมาณการเดิมที่การประปาส่วนภูมิภาคส่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด เป็นการแยกโครงการ ๒ โครงการ เป็นโครงการขยายเขตประปาหมู่ที่ ๑ และขยายเขตประปาหมู่ที่ ๒,๔ ซึ่งได้ประสานงานการประปาส่วนภูมิภาคแล้วไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างรวมเป็นโครงการเดียวเนื่องจากจะไม่เป็นไปตามที่การประปาส่วนภูมิภาคกำหนดในการส่งมอบทรัพย์สิน ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้การขยายเขตประปาเป็นไปตามรูปแบบและหลักเกณฑ์ที่การประปาส่วนภูมิภาคกำหนดประกอบกับการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคเป็นงานเทคนิคเฉพาะและเพื่อให้การดำเนินการเป็นการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค จึงแจ้งให้การประปาดำเนินการออกแบบและประมาณการการขยายเขตประปาเป็นโครงการเดียวโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาดจะอุดหนุนงบประมาณให้การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการเอง การประปาส่วนภูมิภาคได้แจ้งประมาณการโครงการขยายเขตประปาหมู่ที่ ๑,๒ และหมู่ที่ ๔ เป็นงบประมาณ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาประมาณ ๓,๔๒๔ เมตร

เพื่อให้การบริหารงานงบประมาณเป็นไปตามแผนงาน และเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย จึงต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาพ.ศ. ๒๕๕๙ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการเองเป็นอุดหนุนงบประมาณให้การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ดำเนินการ ตามร่างแผนพัฒนาที่ส่งให้สมาชิกทุกท่านแล้ว

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามแผนพัฒนา ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนา เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จึงขอความเห็นชอบสภาในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามแผนพัฒนา ฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๒ (๓) วรรคสอง จึงขอให้สภาพิจารณาเห็นชอบด้วย

- ประธานสภาฯ - จะมีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายสอบถามหรือไม่
ฉลวย จงเจริญ - การขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคเป็นไปตามรูปแบบเดิมหรือไม่และในส่วนของหมู่ที่ ๔ ครบทุกหลังคาเรือนหรือไม่
นายก อบต. - ในส่วนของหมู่ที่ ๔ เป็นไปตามรูปแบบเดิมครบทุกหลังคาเรือน
ที่ประชุมสภา ฯ - ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม
ประธานสภา ฯ - ขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ปรับปรุงแก้ไขโครงการตามแผนพัฒนาที่นายกองค์การบริหารเสนอให้ลงมติโดยการยกมือ

มติที่ประชุมสภา ฯ - ที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนา พ.ศ.๒๕๕๙
โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคโดยอุดหนุนงบประมาณให้การประปาส่วนภูมิภาค
ดำเนินการ เป็นเอกฉันท์ ด้วยเสียง ๙ เสียง

๔.๒ พิจารณานุมัติโอนงบประมาณอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคขยายเขตจ่ายน้ำ
ให้แก่ประชาชน หมู่ที่ ๑,๒ และหมู่ที่ ๔

- ประธานสภา - ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้เสนอให้สภาพิจารณานุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างมาตั้งจ่ายในหมวดเงินอุดหนุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ฯ พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงต่อที่ประชุม
นายก อบต. - เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาดได้มีมติเมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยประชุมสามัญครั้งที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ อนุมัติให้โอนค่าใช้จ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘๙ โดยโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน การสาธารณสุขโรค เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ , ๒ และหมู่ที่ ๔ จำนวนครัวเรือน ๒๕ ครัวเรือน ระยะทางรวมประมาณ ๓,๔๒๔ เมตร ตามรูปแบบและประมาณการของการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ นั้น โดยโอนงบประมาณมาตั้งจ่าย ๒,๔๑๙,๐๐๐ บาท โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาดจะดำเนินการเองตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๕๓.๓ /ว ๑๐๑๗๙ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ แต่จากการประสานงานกับการประปาส่วนภูมิภาคตามรูปแบบประมาณการกำหนดการขยายเขตในพื้นที่หมู่ที่ ๓ แต่การดำเนินการจริงตามรูปแบบและประมาณไม่มีการขยายในพื้นที่หมู่ที่ ๓ จึงจำเป็นต้องแก้ไขเอกสารและการดำเนินการจะต้องแยกเป็นโครงการ หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒,๔ ตามที่หนังสือการประปาส่วนภูมิภาคส่งมาไม่สามารถจัดจ้างรวมกันได้เนื่องจากการประปาจะต้องรับมอบทรัพย์สินแยกตามโครงการ ได้

พิจารณาแล้วเพื่อความถูกต้องและการขยายเขตประปาเป็นงานเทคนิคเฉพาะของการประปา ส่วนภูมิภาคและเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึง จึงได้ทำหนังสือแจ้งให้การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ดำเนินการออกแบบและประมาณการการขยายเขตจ่ายน้ำรวมเป็นโครงการเดียวโดยขยายเขตในพื้นที่ ๑,๒และหมู่ที่ ๔ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาดจะอุดหนุนงบประมาณให้การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ก่อสร้างโครงการเอง ตามหนังสือที่ พบ ๗๖๙๐๑/๙๔ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ได้ออกแบบและประมาณการการขยายเขตการจ่ายน้ำ หมู่ที่ ๑,๒ และหมู่ที่ ๔ ระยะทางรวมประมาณ ๓,๔๒๔ เมตร คริวเรือนได้รับประโยชน์หมู่ที่ ๑ จำนวน ๒๐ คริวเรือน หมู่ที่ ๒,๔ จำนวน ๒๕ คริวเรือน เป็นงบประมาณ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือการประปา ฯ ที่ มท ๕๕๔๒๐/๒๙๗๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ โดยการอุดหนุนงบประมาณให้หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจดำเนินการกิจการสาธารณะเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว ๒๙๑๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓

เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามแผนงานแก้ไขปัญหาของประชาชนจึงโอนงบประมาณในแผนงานงานการเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขยายเขตจ่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ ๑,๒ และ ๔ ตามรูปแบบของการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ งบประมาณอนุมัติ ๒,๔๑๙,๐๐๐ บาท โอนงบประมาณมาตั้งจ่ายหมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค เขต ๓ เพื่อใช้จ่ายในการขยายเขตจ่ายน้ำให้แก่ประชาชน หมู่ที่ ๑,๒ และ ๔ ตามรูปแบบของการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ งบประมาณ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท

การอนุมัติโอนงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่เป็นการโอนเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ เป็นอำนาจของสภาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๗ ขอให้สภาพิจารณาอนุมัติด้วย

ประธานสภา ฯ - จะมีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายสอบถามหรือไม่

ที่ประชุมสภา ฯ - ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายสอบถาม

ประธานสภา ฯ - ขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้โอนงบประมาณให้ลงมติโดยการยกมือ

มติที่ประชุมสภา ฯ - ที่ประชุมสภามีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณเป็นเอกฉันท์ ด้วยเสียง ๙ เสียง

๔.๓ พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ประธานสภา ฯ - ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้เสนอให้สภาพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อดำเนินการโครงการตามแผนพัฒนา ฯ จำนวน ๔ โครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ข้อ ๘๙ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว.๑๔๓๘ ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงต่อที่ประชุม

นายก อบต. - เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน

เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาดเป็นไปตามแผนงาน และเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ จึงได้เสนอโครงการเพื่อพิจารณา อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๘๙ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว.๑๔๓๘ ซึ่งเป็นโครงการที่ บรรจุในแผนพัฒนา พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นโครงการที่ได้อนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ แต่สภาได้อนุมัติโอนงบประมาณไปดำเนินการขยายเขตประปา ส่วนภูมิภาค และเป็นโครงการที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ แต่ได้ พิจารณาแล้วโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน และแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฤดูฝนที่จะถึงนี้ และเป็นการแก้ปัญหาให้ประชาชนมีน้ำ ใช้ในช่วงฤดูหยุดทำนาปี ต่อ ๆ ไป โดยโครงการที่จะขอจ่ายขาดเงินสะสมมีดังต่อไปนี้

๑. ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก เรียบถนนลาดยางสาย บ้านลาด-ไร่ส้ม หมู่ที่ ๓ ระยะทาง ๔๒๗ เมตร โดยวางท่อ ๑.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ตาม รูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด งบประมาณ ๓๕๗,๐๐๐ บาท เป็นโครงการที่มีความจำเป็นเพื่อเป็นการป้องกันน้ำฝนท่วมขังคร้วเรือนตามแนวถนนช่วงดังกล่าวในช่วงฤดู ฝนเนื่องจากช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังคร้วเรือน และ เป็นการนำน้ำฝนที่ตกนำไปกักเก็บในคลองส่งน้ำนาสิบห้าซึ่งประชาชนสามารถได้รับ ประโยชน์ในการมีน้ำในการทำนาในฤดูทำนาและเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง

๒. ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวลุ่ม เรียบถนน คสล. สายหัว ลุ่ม-หนองแก้ว หมู่ที่ ๕ ระยะทาง ๑๑๐ เมตร กว้าง ๐.๔๐ เมตร ตามรูปแบบที่องค์การ บริหารส่วนตำบลกำหนดงบประมาณ ๒๑๔,๐๐๐ บาท เป็นโครงการที่มีความจำเป็นเพื่อเป็น การป้องกันน้ำฝนท่วมขังคร้วเรือนตามแนวถนนช่วงดังกล่าวในช่วงฤดูฝนเนื่องจากช่วงฤดูฝน ที่ผ่านมาประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังคร้วเรือน และเป็นการนำน้ำฝนที่ตก นำไปกักเก็บในคลองส่งสาธารณะนำมาเก็บในคลองหนองแก้วซึ่งประชาชนสามารถได้รับ ประโยชน์ในการมีน้ำในการทำนาในฤดูทำนาและเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง

๓. ขุดลอกคลองส่งน้ำหัวกระถิน หมู่ที่ ๓ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓ เมตร ลึก ๒ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒ เมตร ลึก ๒ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด งบประมาณ ๑๓๓,๐๐๐ บาท เป็นโครงการ ที่มีความจำเป็นเพื่อให้ น้ำจากคลองชลประทาน ๒ ขวา - สายใหญ่ฝั่งซ้าย เข้าถึงแปลงนา ของเกษตรกรอย่างทั่วถึงในฤดูทำนา และในช่วงฤดูแล้งสามารถนำน้ำมากักเก็บไว้ในคลองท่า ลาด-ช่องแค ในช่วงที่อยู่ในหมู่ที่ ๓ ให้ประชาชนและคร้วเรือนใช้ในการเกษตรและการเลี้ยง สัตว์ ซึ่งในฤดูแล้งปีนี้ไม่สามารถนำน้ำจากคลองชลประทาน ๒ ขวา - สายใหญ่ฝั่งซ้าย มา กักเก็บไว้ใช้ได้ ตามที่ชลประทานปล่อยน้ำตามรอบปฏิทิน เนื่องจากสภาพปัจจุบันมีสภาพต้น เชนและมีวัชพืชปกคลุมหนาแน่นประกอบกับท่อระบายน้ำเดิมที่วางไว้มีขนาดเล็กและวางไว้ ในระดับที่สูง

๔.โครงการขุดลอกคลองวัดกุ่ม-ไร่ใหญ่ หมู่ที่ ๒ พร้อมวางท่อระบายน้ำ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร ลึก ๒ เมตรตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดงบประมาณ ๔๗,๐๐๐ บาท เป็นโครงการที่เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ลำคลองให้มีสภาพสวยงาม ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขินมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุม ในช่วงฤดูฝนของทุกปีไม่สามารถระบายน้ำที่ท่วมขังนาข้าวทั้งสองฝั่งได้ ประกอบเป็นการนำน้ำระบายลงคลองท่าลาดหมู่ที่ ๑ เพื่อนำไปกักเก็บไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งได้

การจ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ข้อ ๘๙ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว.๑๔๓๘ ข้อ ๒.๓.๒ (๒) และได้พิจารณาแล้ว ว่าในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาดมีเงินสะสมจำนวน ๑๓,๔๔๑,๕๐๔.๒๖ บาท ได้ดำเนินการสำรองเงินสะสมไว้ใช้จ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว.๑๔๓๘ ข้อ ๒.๒ แล้วสามารถคงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ๑๐,๐๘๕,๑๒๔.๘๓ บาท จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อก่อสร้างโครงการที่เสนอมาข้างต้นจำนวน ๔ โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๗๖๑,๐๐๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามรูปแบบประมาณการและเอกสารประกอบการพิจารณาที่เสนอมาด้วย จึงขอให้สภาพิจารณานุมัติจ่ายขาดเงินสะสมต่อไป

ประธานสภา ฯ - จะมีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายสอบถามหรือไม่

ที่ประชุมสภา ฯ - ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายสอบถาม

ประธานสภา ฯ - ขอมติที่ประชุมสภา สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมให้ลงมติโดยการยกมือ

มติที่ประชุมสภา ฯ - ที่ประชุมสภามีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม เป็นเอกฉันท์ ด้วยด้วยเสียง ๙ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภา - จะมีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่

เอมวลี พหุพันธ์ - ตามที่ถนนลูกช้างเรียบลำห้วยโพธิ์กรุได้มีการทรุดตัวปัจจุบันประชาชนยังใช้เส้นทางสัญจรไม่ได้อยากทราบความคืบหน้าว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาดจะดำเนินการเมื่อใด

นายก อบต. - ได้แจ้งการอนุมัติงบประมาณให้พัสดุดำเนินการหาผู้รับจ้างแล้วอย่างไรขอให้ผู้อำนวยการกองคลังตรวจสอบหากยังจัดหาผู้รับจ้างไม่ได้ให้รายงานให้ทราบภายใน ๗ วัน และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙

ที่ประชุมสภา ฯ - รับทราบ

ประธานสภา ฯ - บัดนี้เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ขอบิดการประชุมสภาในวันนี้ การประชุมคราวต่อไป เป็นการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ จะประกาศและเรียกประชุมตามกำหนดและแจ้งให้ทุกท่านทราบ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ไพฤทธิ์ ตรีรัตน์สถิต
(นายไพฤทธิ์ ตรีรัตน์สถิต)
เลขานุการสภา อบต.บ้านหาด

ศิริโรจน์ บุญมั่น
(นายศิริโรจน์ บุญมั่น)
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ฉลวย จงเจริญ
(นายฉลวย จงเจริญ)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

สุชาติ ดีประเสริฐ
(นายสุชาติ ดีประเสริฐ)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม